

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Trả lời và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026**

*Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 14/11/2023 của HĐND huyện về việc Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.*

*Tiếp theo các Báo cáo số 464/BC-UBND ngày 19/6/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 778/BC-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời ý kiến và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;*

UBND huyện báo cáo trả lời và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

#### **I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ TƯ**

*(1) Xem xét kết quả đơn đốc, kiến nghị của UBND huyện đối với Công ty Mắc Ca trong thực hiện chi trả tiền % cho nhân dân bản Bó Giàng xã Quài Nưa khi tham gia góp đất trồng cây Mắc Ca.*

#### **Trả lời:**

Về nội dung này UBND huyện đã nhận được phản ánh của nhiều cử tri, UBND huyện đã nhiều lần gọi điện trực tiếp, gửi nhiều văn bản đề nghị Công ty Maccadamia tỉnh Điện Biên chi trả tiền % cho nhân dân trồng Mắc ca trên địa bàn huyện; kể cả huyện cũng đã kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty. Ngày 20/10/2023, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trồng cây Mắc ca tỉnh, đ/c Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên bàn giải pháp, thống nhất việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ, khai thác các diện tích đã thực hiện trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo (dự kiến phương án: Trong giai đoạn trước mắt, khi Nhà đầu tư đang gặp khó khăn về huy động, bố trí nguồn vốn, nguồn lực thực hiện dự án, có thể thống nhất với Nhà đầu tư giao khoán lại cho người dân quản lý, chăm sóc, bảo vệ, khai thác để cùng hưởng lợi). Huyện sẽ theo sát, tham gia làm việc với các bên liên quan trên quan điểm bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân huyện nhà; sau khi các bên thống nhất

phương án, UBND huyện sẽ thông tin kịp thời đến cử tri.

(2) *Xem xét kết quả đôn đốc, kiến nghị của UBND huyện và các cơ quan liên quan đối với Công ty Cổ phần Cao su trong việc hoàn trả lại 13,774 ha đất do 28 hộ dân bản Mường 2 đã góp trồng cao su những năm trước đây để phục vụ canh tác (diện tích cao su này bị cháy hoàn toàn, Công ty Cổ phần cao su không trồng lại mà giao cho người dân bản Huổi Cáy - xã Mùn Chung mượn để trồng lúa, ngô).*

**Trả lời:**

Diện tích cao su bị cháy là 13,774 ha, thuộc sở hữu của 28 hộ gia đình tại bản Mường 2 xã Mường Mùn. Do không thực hiện trồng lại Cao su tại diện tích trên, sau khi có đơn đề nghị của công dân, Công ty đã trả lại đất cho 6 hộ dân với diện tích 3,644 ha. Đối với 22 hộ gia đình còn lại, đề nghị các cử tri đến Trụ sở UBND xã Mường Mùn để được hướng dẫn, hỗ trợ làm Đơn đề nghị, hoàn thiện các thủ tục nhận lại đất và chấm dứt hợp đồng góp đất với Công ty.

(3) *Xem xét kết quả đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của ông Vừ Chờ Lệnh về việc công ty Mắc ca Điện Biên đã sử dụng 1,8 ha đất của gia đình mình để trồng Mắc ca nhưng đến nay chưa có sự thống nhất.*

**Trả lời:**

Về nội dung kiến nghị này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quài Nưa chủ trì, cùng với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại, hòa giải giữa các hộ gia đình, nếu ông Lò Văn Chiên (cá nhân đứng tên hợp đồng trồng Mắc ca trên mảnh đất mà ông Lệnh kiến nghị) không phối hợp giải quyết, giao UBND xã hoàn thiện hồ sơ hòa giải không thành và chuyển hồ sơ lên UBND huyện chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền.

(4) *Xem xét việc giải quyết đề nghị cung cấp nước sinh hoạt cho 08 hộ dân thuộc nhóm hộ Pa Cá từ nguồn nước sinh hoạt cụm xã Nà Sáy (hiện khu vực này đã có 02 điểm trường và 02 hộ dân đã được lắp đặt động hồ đo nước và có nước sử dụng).*

**Trả lời:**

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã làm việc với Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Điện Biên (đơn vị hiện đang quản lý, khai thác công trình cấp nước), kết quả: Trung tâm đồng ý cấp nước cho 08 hộ dân, tuy nhiên các hộ phải cam kết chấp nhận việc thiếu nước **có thể** xảy ra vào 03 tháng mùa khô (do khan hiếm nguồn nước) và thanh toán các khoản chi phí lắp đặt theo quy định. Nếu nhất trí, đề nghị các cử tri đến UBND xã Nà Sáy để được hướng dẫn, hỗ trợ làm Đơn đề nghị lắp đặt và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Sau khi được lắp đặt, nếu tình trạng thiếu nước thường xuyên xảy ra, đề nghị các cử tri ý kiến đề xuất với Trưởng ban ý kiến với UBND xã tổng hợp danh sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán huyện đang triển khai.

(5) *Xem xét kết quả triển khai, thực hiện phương án giải quyết các nội dung liên quan đến công tác đền bù, tái định cư của dự án nắn suối giai đoạn 1 tại khối Đoàn Kết thị trấn Tuần Giáo; kết quả giải quyết những tồn đọng của dự án nắn*

*suối giai đoạn 2.*

**Trả lời:**

Công trình: Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo hiện tại vẫn còn một số vướng mắc trong công tác GPMB. UBND đã nghiên cứu, trình BTV Huyện ủy, HĐND huyện cho chủ trương về việc điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh biên thu hồi của Dự án theo hướng tách diện tích của các hộ Vũ Viết Duân và Nguyễn Văn Huyền (*hiện chưa nhất trí với phương án GPMB*) sang thu hồi ở Dự án “Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đò” (do trùng vị trí giữa 2 dự án). Khi đó sẽ có cơ sở để kết thúc dự án, thực hiện phương án thu hồi, GPMB, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường giao đất để huyện bố trí tái định cư và cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình theo quy định.

*(6) Xem xét tiến độ thi công đường vành đai từ đầu bản Đông qua khối Trường Xuân đến khối 20/7 (thị trấn Tuần Giáo) và các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của dự án này.*

**Trả lời:**

Dự án đường vành đai từ bản Đông đến Khối 20/7 - thị trấn Tuần Giáo được khởi công xây dựng từ năm 2020, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa liên thông được toàn tuyến do chưa giải phóng được mặt bằng. Một số hộ gia đình không đồng ý hiến đất để thực hiện dự án, một số hộ phải bố trí tái định cư nên phải chuyển hình thức GPMB từ **hiến đất** sang **bồi thường về đất** (*bồi thường cho cả các hộ gia đình đã hiến đất để thực hiện Dự án*). Sau khi được sự nhất trí của BTV Huyện ủy và HĐND huyện, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện GPMB các điểm còn lại và hoàn thành thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

*(7) Xem xét kết quả giải quyết việc xâm canh đất tại xã Phình Sáng của các hộ dân xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (cử tri xã Phình Sáng).*

**Trả lời:**

Từ năm 2013, có khoảng 23 hộ dân xã Xá Nhè và xã Mường Đùn, huyện Tủa Chùa đến làm lán ở tạm để canh tác và chăn nuôi gia súc trên diện tích đất của xã Phình Sáng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã Phình Sáng phối hợp với UBND các xã Xá Nhè và xã Mường Đùn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân quay về nơi ở cũ để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 04 hộ gia đình còn lán tạm trên diện tích đất xã Phình Sáng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã Phình Sáng phối hợp với UBND các xã Xá Nhè và xã Mường Đùn tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ còn lại quay về nơi ở cũ; trong trường hợp không thể tuyên truyền được, UBND huyện sẽ phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa thống nhất phương án giải quyết.

**I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ SÁU**

**1. Kiến nghị trước kỳ họp thứ Sáu**

*(1) Xem xét việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với phần diện tích rừng do bản Nậm Mu quản lý, trước đây chi trả nhằm sang một số bản của xã*

*Rạng Đông (cử tri bản Nậm Mu - xã Rạng Đông).*

**Trả lời:**

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND xã Rạng Đông và các bản Bon A, Bon B, Xé Nhè, Nậm Mu tổ chức đo đạc, thống nhất lại diện tích chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của từng bản theo thực tế. Hiện tại, UBND xã Rạng Đông đang hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện quyết định điều chỉnh diện tích chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bản.

*(2) Xem xét kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 08 hộ dân góp đất trồng cây cao su tại xã Nà Sáy.*

**Trả lời:**

Về nội dung này UBND huyện đã giao Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp UBND xã Nà Sáy hướng dẫn người dân lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất. Đến nay đã thẩm định xong 08 hồ sơ: Trong đó có 3 hồ sơ đủ điều kiện và đã được cấp GCNQSD đất; còn 05 hồ sơ đang vướng mắc do chùng lún lên GCNQSD đất Lâm nghiệp đã được cấp theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận đã được cấp theo Nghị định 136 và hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSD đất cho các hộ còn lại trong thời gian sớm nhất.

**2. Kiến nghị sau kỳ họp thứ Sáu**

*(1) Xem xét việc giải quyết kiến nghị của cử tri bản Hả xã Nà Sáy về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Lò Văn Thảo, góp đất trồng cây cao su khu Huổi Đán và 22 trường hợp vướng mắc trong việc góp đất trồng cây cao su.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã giao cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND xã Nà Sáy hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định 06 hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ hoàn thiện cấp GCNQSD đất cho các hộ trong tháng 12/2023. Còn 16 trường hợp chưa có hồ sơ, đề nghị cử tri đến Trụ sở UBND xã Nà Sáy để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục theo quy định.

**III. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ BẢY**

**1. Kiến nghị trước kỳ họp thứ Bảy:**

*(1) Xem xét việc nâng cấp đường điện sinh hoạt cho Nhân dân bản Sảo (cử tri bản Sảo - xã Quài Cang).*

**Trả lời:**

Đường điện sinh hoạt bản Sảo - xã Quài Cang được đầu tư từ những năm 2000, đến nay đường điện đã quá tải do số lượng các hộ sử dụng điện tăng nên có hiện tượng điện áp bị sụt giảm tại các giờ cao điểm (từ 10h00 đến 12h00 và từ 17h00 đến 19h00 hàng ngày). UBND huyện đã có ý kiến với Điện lực Tuần Giáo xử lý kỹ

thuật xong trong tháng 7/2023, hiện tại nguồn điện đã đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

*(2) Xem xét kết quả đơn đốc, kiến nghị của UBND huyện với Công ty Mặc Ca trong việc phối hợp thực hiện hợp đồng giữa công ty và Nhân dân trong việc góp đất trồng cây mắc ca (cử tri xã Quài Cang).*

**Trả lời:**

Nội dung này trùng với kiến nghị của cử tri bản Bó Giáng, xã Quài Nưa (tại Trang 1 mục (1) phần I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ ĐẾN SAU KỶ HỌP THỨ TƯ). Sau khi các bên thống nhất phương án, UBND huyện sẽ thông tin kịp thời đến cử tri.

*(3) Xem xét việc sửa chữa, nạo vét kênh mương Nà Mo phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa ruộng của bản Mường 1 và bản Mường 2 xã Mường Mùn (cử tri bản Mường 1 - xã Mường Mùn).*

**Trả lời:**

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện có ý kiến với Cụm Thủy nông Tuần Giáo (hiện tại là đơn vị quản lý, khai thác công trình) thực hiện nạo vét kênh mương Nà Mo (đã hoàn thành ngày 16/11/2023). Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh thuộc cánh đồng Nà Mo đã được Cụm Thủy nông Tuần Giáo đề xuất lên Công ty Thủy nông tỉnh Điện Biên xem xét, đầu tư trong thời gian tới.

*(4) Xem xét việc thực hiện chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đối với bản Phảng Củ và phương án sửa chữa hệ thống đường nước sinh hoạt tập trung cho các bản Mý Làng A, Mý Làng B, xã Phình Sáng (cử tri xã Phình Sáng).*

**Trả lời:**

Trong 2 năm (2022, 2023), thực hiện chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, huyện đã cấp phát 17 téc nước cho một số hộ dân bản Phảng Củ. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phình Sáng tiếp tục rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ dân còn lại đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Đối với việc sửa chữa hệ thống đường nước sinh hoạt tập trung cho các bản Mý Làng A, Mý Làng B, xã Phình Sáng, UBND huyện đã xem xét và đưa vào danh mục đầu tư trong năm 2024.

*(5) Xem xét việc thực hiện các giải pháp cấp nước cho các hộ dân ở trên cao, xa đường ống chính hiện thiếu nước sinh hoạt của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Quài Tở và Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên (cử tri xã Quài Tở).*

**Trả lời:**

Nội dung này, UBND huyện đã làm việc với Trung tâm nước sạch tỉnh Điện Biên (đơn vị đầu tư, khai thác và vận hành công trình) quan tâm, đơn đốc vận hành, điều tiết nước hợp lý (đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước hộ dân ở trên cao, xa đường ống chính). Đến hết năm 2023, công trình sẽ được bàn giao cho xã Quài Tở, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã vận hành, điều tiết nước hợp lý để đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân. Trong trường hợp các hộ dân ở trên cao, xa đường ống chính vẫn thiếu nước, đề nghị cử tri đề xuất với

Trưởng bản có ý kiến với UBND xã Quài Tở tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ nước sinh hoạt đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

*(6) Xem xét kết quả chỉ đạo của UBND huyện đối với các cơ quan chuyên môn trong việc hướng dẫn quy trình thủ tục cấp GCNQSD đất cho các hộ dân khối Đồng Tâm bị thu hồi đất khi nâng cấp Quốc lộ 279 nhưng chưa được giao quyết định thu hồi đất (cử tri khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo).*

**Trả lời:**

Việc cấp GCNQSD đất cho các hộ dân khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo bị thu hồi đất khi nâng cấp Quốc lộ 279 trước đây có vướng mắc một số thủ tục nhưng đã thống nhất được phương án xử lý và đã cấp được giấy GCNQSD đất cho một số hộ gia đình, vì vậy đề nghị cử tri đến Trụ sở UBND thị trấn để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp GCNQSD đất theo quy định.

*(7) Xem xét kết quả chỉ đạo của UBND xã Chiềng Đông trong việc khắc phục đường nước sinh hoạt phục vụ cho Trạm Y tế và trường THCS Chiềng Đông theo yêu cầu của UBND huyện.*

**Trả lời:**

Công trình nước sinh hoạt phục vụ Trạm Y tế và trường THCS Chiềng Đông được đưa vào sử dụng năm 2020, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng không dẫn nước được về bể tập trung. Đây là sửa chữa nhỏ, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Chiềng Đông bố trí, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách xã để sửa chữa và sẽ hoàn thành đầu năm 2024.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện trả lời và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Xuân Cảnh**